

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ một số luận điểm, các báo cáo cũng như các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, phát huy nguồn lực đất

đai trong phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp phát triển du lịch...

Phát biểu kết luận, đối với báo cáo dự thảo quyết định ban hành quy định về các yếu tố khác hình thành doanh thu phát triển và các yếu tố liên quan chi phí phát triển khi sử dụng phương pháp thặng dư để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh, đồng

chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thống nhất giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tính toán tỷ lệ cấp đất, tỷ lệ bán hàng cũng như chi phí quản lý, vận hành và quảng cáo bán hàng, qua đó tham mưu UBND tỉnh các giải pháp; nghiên cứu thời gian Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực để việc triển khai phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn.

Về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh cần phát huy tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch, trong đó tập trung nghiên cứu, đặt mục tiêu lượng khách du lịch đến Thái Bình một cách hợp lý; quan tâm công tác bảo tồn các làng cổ, làng nghề truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa, lịch sử... Đặc biệt, cần chú trọng quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; xác định

mục tiêu đóng góp của du lịch cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đồng chí giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể vào báo cáo chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các huyện, thành phố phải trung tâm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC KỶ NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

vai trò tiên phong, gương mẫu, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, là tấm gương sáng để các đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ trao 242 Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên 75 năm tuổi đảng, 3 đảng viên 70 năm tuổi đảng; 238 đảng viên được trao Huy hiệu từ 30 - 65 năm tuổi đảng.

* Các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Kiến Xương đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 253 đảng viên. Trong đó, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng; 14 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi đảng; 27 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 44 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi đảng; còn lại là Huy hiệu 50, 45, 40 và 30 năm tuổi đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là động lực để các đảng viên tiếp tục nêu gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng ở địa phương; giáo dục các đảng viên trẻ, vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Đảng bộ huyện Đông Hưng tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 320 đảng viên, trong đó 2 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 18 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 35 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 72 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 45 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 148 đảng viên nhận Huy hiệu 45, 40, 30 năm tuổi đảng. Đây là những đảng viên kiên trung đã vượt qua khó khăn, thử thách, có đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

* Đảng bộ huyện Hưng Hà có 301 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng trong dịp này. Trong đó: 5 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng; 13 đảng viên được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi đảng; 27 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng; 86 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi đảng; 32 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng; 138 đảng viên được nhận Huy hiệu 45, 40, 30 năm tuổi đảng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với đảng viên, đồng thời ghi nhận công lao, đóng góp của mỗi đảng viên cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng được các đảng bộ trong huyện tổ chức trang trọng, ý nghĩa.

* Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kết luận số 01, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên được chú trọng thường xuyên. Nhiều mô hình, việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì, phát triển và lan rộng như các phong trào: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Thi đua dạy tốt, học tốt"; "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu"...; đặc biệt là phong trào góp quyền sử dụng đất không đòi lại để cải tạo, nâng cấp mở rộng đường giao thông được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng cao, qua

đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 3 năm qua, toàn huyện đã biểu dương, khen thưởng 728 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Nhân dịp này, 29 tập thể, 27 cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ biểu dương, khen thưởng.

* Sáng ngày 17/5, Công an tỉnh tổ chức chương trình giao lưu điển hình tiên tiến và tuyên dương phụ nữ Công an Thái Bình tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác.

Các đại biểu và hơn 200 hội viên phụ nữ Công an tỉnh tiêu biểu đã gặp gỡ, giao lưu với những nữ cán bộ, chiến sĩ công an điển hình tiên tiến trong nhiều lĩnh vực công tác. Các đồng chí đã khắc phục khó khăn, gian khổ, giỏi việc nước, đảm việc nhà, lập nhiều chiến công, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu...; đặc biệt là phong trào góp quyền sử dụng đất không đòi lại để cải tạo, nâng cấp mở rộng đường giao thông được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng cao, qua

theo 4 phẩm chất "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" để khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ Việt Nam.

Nhân dịp này, 20 phụ nữ Công an tỉnh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, chiến đấu đã được lãnh đạo Công an tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

Chương trình tạo sức lan tỏa các hoạt động của phụ nữ Công an tỉnh gắn với các phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác, góp phần động viên phụ nữ công an tiếp tục phát huy tài năng, thúc đẩy phong trào thi đua sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác hội, xây dựng tổ chức hội phụ nữ trong lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

* Trường Đại học Thái Bình tổ chức chương trình văn nghệ chủ đề "Lời ca dâng Bác kính yêu".

16 tiết mục tại chương trình đã tái hiện, ca ngợi cuộc đời, sự nghiệp, lý tưởng cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Một số tiết mục tiêu biểu như: Bài Hô một tình yêu bao la, Tiếng hát từ thành phố mang tên Bác..., Đêm Trường Sơn nhớ Bác... Đặc biệt, tiết mục đơn ca "Thăm bến Nhà Rồng" và "The ballad of Ho Chi Minh" (Bài ca Hồ Chí Minh) của NSND Thái Bảo đã để lại cảm xúc, ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ, CHẤT LƯỢNG...

(Tiếp theo trang 1)

người giám định tư pháp ở các lĩnh vực đã thực hiện 1.039.615 vụ việc. Việc trưng cầu và thực hiện giám định tư pháp có bản đáp ứng được yêu cầu. Trong công tác quản lý nhà nước, các bộ, ngành, địa phương dần quan tâm hơn đến công tác giám định tư pháp, từng bước nhận diện và triển khai, thực hiện rõ nét hơn các nhiệm vụ được giao về giám định tư pháp, nhất là sau

khí Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều chỉ đạo về giám định tư pháp và kiểm tra công tác này tại một số cơ quan, đơn vị. Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định được các tổ chức giám định thực hiện nhanh gọn, nhất là đối với lĩnh vực có tổ chức chuyên trách như pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị trong thi hành Luật và thực hiện đề án, đồng thời chỉ ra những bất cập, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các đại biểu. Bộ Tư pháp

sẽ tiếp tục rà soát, tổng hợp các ý kiến trong các báo cáo mà các bộ, ngành, địa phương gửi về để tổng kết, đánh giá đúng, đầy đủ những kết quả đạt được trong quá trình thi hành Luật và thực hiện đề án; nhận diện và xác định rõ những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, vướng mắc trong công tác giám định tư pháp. Bộ Tư pháp sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến đề xuất của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện báo cáo tổng kết thi hành Luật và

thực hiện đề án. Đây là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật nhằm hướng tới hoàn thiện thể chế, đồng thời nghiên cứu đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả hơn, kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động giám định tư pháp trong thời gian tới. Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành, các cơ quan tiến hành tổ tụng và các địa phương quan tâm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tổng kết và đề xuất sửa đổi Luật Giám định tư pháp trong thời gian tới.

Trao tặng quà, quý khuyến học cho các đơn vị học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật

* Lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư đến thăm, trao tặng quà, quý khuyến học cho các đơn vị học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vũ Hội và xã Hiệp Hòa.

Lãnh đạo huyện đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vũ

Hội; trao 3 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng ủng hộ quý khuyến học của đồng họ Trần Đình (xã Vũ Hội), Hội Khuyến học xã Hiệp Hòa, Chi hội Khuyến học thôn Phương Cáp (xã Hiệp Hòa).

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan,

đơn vị UBND huyện Vũ Thư đối với công tác khuyến học, khuyến tài. Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Chi bộ Thư Vũ (1929 - 2024), 55 năm thành lập huyện Vũ Thư (1969 - 2024).

* Đoàn Thanh niên Khối

các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức trao quà cho học sinh khuyết tật của Trường Trung cấp cho người khuyết tật Thái Bình.

Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã trao hơn 270 phần quà, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Thái Bình (SeABank

Thái Bình) trao 50 suất quà cho các em học sinh khuyết tật của trường.

Nhân dịp này, hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông", Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã trao bản đồ Việt Nam cho Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp cho người khuyết tật Thái Bình.

QUỲNH LƯU - KHUÂN PHƯƠNG

Bảo vệ lúa xuân cuối vụ

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đợt phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ vừa qua trên địa bàn tỉnh đã cơ bản khống chế được sự phát sinh, gây hại của sâu cuốn lá nhỏ. Do áp lực của phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, nông dân đã phải phun thuốc trừ sâu từ 2 - 3 lần trên đồng ruộng, loại thiên địch của rầy bị giảm theo, đồng thời điều kiện thời tiết nóng xen kẽ mưa tạo thuận lợi để rầy nâu tích lũy mật độ và gây hại khi lúa ở giai đoạn chắc xanh. Dự báo trên đồng ruộng rầy nâu có nguy cơ bùng phát mật độ xung quanh ngày 20/5 gây cháy lúa ở cuối tháng 5, đầu tháng 6. Ngoài ra, bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục gây hại trên các giống nhiễm như: Thiên ưu 8, BC15, TBR225, nếp địa phương... khi lúa trở bông gặp mưa và có không khí lạnh kèm theo.

Để bảo vệ lúa xuân cuối vụ, ngành nông nghiệp đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, HTX DVNN cần cụ thể hóa tình hình cụ thể của địa phương tiếp tục hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông khi lúa trở gặp thời tiết bất thuận. Xung quanh ngày 20/5 phải kiểm tra và khoanh vùng phòng, trừ rầy lúa 3 trên những diện tích lúa có mật độ từ 1.500 con/m² trở lên khi rầy mới nở, các loại thuốc hoá học chỉ có tác dụng khi rầy mới nở, nếu để tình trạng lúa bị cháy rầy mới phun thuốc thì hiệu quả không cao, đồng thời làm giảm năng suất lúa.



LƯU NGÂN

Mô hình trình diễn ngô nếp TBM135

Tại xã An Đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức hội nghị đầu bờ mô hình trình diễn giống ngô nếp TBM135.

Ngô nếp TBM135 do Thái Bình Seed nhập nội, được công nhận lưu hành năm 2023. Giống có thời gian từ gieo tới thu hoạch bắp tươi: vụ xuân 75 - 85 ngày, vụ đông 70 - 75 ngày (các tỉnh phía Bắc). Chiều cao cây 180 - 220cm, chiều dài bắp 17 - 20cm, giống có 14 hàng hạt. Giống ngô nếp TBM135 có lá xanh bền đến khi thu hoạch, lá bi mỏng, bao kín bắp, bắp to. Giống thích ứng rộng, chống đổ tốt, khả năng chống chịu với bệnh đốm lá và gỉ sắt tốt. Năng suất bắp tươi trung bình đạt 106 - 144 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 150 - 170 tạ/ha. Chất lượng ngô dẻo, đậm, thơm, ngọt vừa.

Tại mô hình, giống ngô nếp TBM135 có thời gian sinh trưởng từ khi trồng đến khi thu hoạch 75 ngày; chống chịu sâu bệnh tốt; năng suất bắp tươi đạt 125,2 tạ/ha. Bắp có vị ngọt, đậm vị. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ đề nghị Thái Bình Seed tiếp tục triển khai mô hình sản xuất thử giống ngô nếp lai TBM135 trên nhiều vùng sinh thái khác nhau của tỉnh để đánh giá chính xác hơn về thời vụ, khả năng sinh trưởng phát triển, chống chịu sâu bệnh, năng suất từ đó nhân rộng diện tích sản xuất ngô nếp TBM135.

Việc trồng thử nghiệm giống ngô nếp mới giúp bà con tiếp cận bộ giống tốt, phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu của địa phương, đồng thời được hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần sản xuất vụ 3 hiệu quả hơn, nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác.

NGÂN HUYỀN

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)

trình cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng, đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch đề ra; các huyện, thành phố cùng các sở, ngành, nhà đầu tư giao ban định kỳ hàng tháng về tiến độ GPMB, đẩy nhanh các quy trình thủ tục như xác định giá đất, trích lục, trích đo... cũng như giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc còn tồn tại.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể về công tác GPMB của từng dự án và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở thương mại và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

THÁI THỤY TUYÊN DƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

học sinh tham gia và tổng số giải của các đội tuyển, huyện Thái Thụy xếp thứ nhất trong 8 huyện, thành phố. Một số trường có thành tích, chất lượng cao như THCS Nguyễn Đức Cảnh, Tiểu học và THCS Thái Hưng, THCS Thụy Phong... Đặc biệt, trong đợt khảo sát năng lực học sinh cấp THCS, huyện có 1.293 học sinh được công nhận đạt thành tích tiêu biểu.

Cùng với nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, công tác giáo dục thể chất được huyện quan tâm. Tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, Thái Thụy đạt giải nhì toàn đoàn. Ngoài ra, nhiều sân chơi trí tuệ được các trường quan tâm, tích cực tham gia và đạt kết quả tốt như: sân chơi "Trạng nguyên nhỏ tuổi", cuộc thi khoa học kỹ thuật, hội thi vẽ tranh dành cho học sinh tiểu học, cuộc thi hùng biện tiếng Anh...

Tại hội nghị, 206 tập thể, giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng HSG, học sinh năng khiếu năm học 2023 - 2024 được tuyên dương, khen thưởng.

Bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương cho 35 học viên là phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Tham gia khóa bồi dưỡng, các học viên được cung cấp những thông tin cơ bản về một số nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ, người khuyết tật, người LGBTI); quy định của pháp luật quốc tế và Việt Nam về chống phân biệt đối xử; kỹ năng phỏng vấn, khai thác, tìm kiếm và kiểm định thông tin; những lưu ý khi đưa tin nhạy cảm và bao trùm về nhóm dễ bị tổn thương; nguyên tắc đạo đức và cách sử dụng từ ngữ khi đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương để gây hiệu ứng xã hội tốt nhất... Thông qua thực hành bài tập nhóm, giảng viên và học viên cùng thảo luận, phân tích những khó khăn trong việc đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục.

Khóa bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội cho các phóng viên, biên tập viên. Qua đó giúp nâng cao nhận thức trong cộng đồng về quyền của nhóm dễ bị tổn thương, chống phân biệt đối xử và giảm thành kiến của xã hội đối với họ. Đây cũng là dịp để những người làm báo các cơ quan báo chí trung ương và địa phương có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí.

THU HOAI

THÀNH PHỐ**Tập huấn triển khai bộ tiêu chí danh hiệu "Công dân học tập"**

Sáng ngày 17/5, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập thành phố Thái Bình tổ chức tập huấn triển khai bộ tiêu chí "Công dân học tập" giai đoạn 2021 - 2030.

Trong 1/2 ngày, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã thông tin đến các đại biểu cách đánh giá công nhận công dân học tập dựa trên các tiêu chí khung và chỉ số đánh giá; lộ trình thực hiện thí điểm mô hình và cách thức tổ chức thực hiện. Theo đó, để đạt công nhận, cá nhân phải đạt từ 80 điểm trở lên (trong tổng số 100 điểm), trong đó không có chỉ số nào đạt điểm dưới 5.

Chương trình xây dựng mô hình "Công dân học tập" giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố nhằm thúc đẩy học tập suốt đời để cán bộ, hội viên Hội Khuyến học và nhân dân phát triển toàn diện, năng động... trên cơ sở hình thành mô hình "Công dân học tập", hướng tới công dân số đáp ứng yêu cầu chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng thành công xã hội học tập.

MINH NGUYỄN

Phát cháo miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà

Sáng ngày 17/5, chùa Phúc Lâm (Hưng Hà) phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà tổ chức phát cháo miễn phí cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện. Đây là hoạt động được chùa Phúc Lâm tổ chức thường xuyên vào sáng thứ sáu hàng tuần.



Những suất cháo được phát tận tay người bệnh.

300 suất cháo thơm ngon, giàu dinh dưỡng được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu chọn nguyên liệu, chế biến đã được trao tận tay người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện. Những suất cháo miễn phí không chỉ là nguồn động viên về mặt tinh thần mà còn giúp bệnh nhân vơi bớt chi phí trong quá trình điều trị, sớm vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Nhằm chia sẻ khó khăn với người bệnh trong quá trình điều trị, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đã kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm tổ chức phát cháo, bánh mỳ... miễn phí vào các ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu hàng tuần cho người bệnh.

HOÀNG LANH